

mà không phải xin phép bố như xưa. Mẹ không phải hầu cơm hầu nước tưng ly, tưng tí cho bố mà nhiều khi bố còn không vừa ý. Sự chịu đựng của mẹ làm cho chúng tôi bức mình, những cũng không dám phàn đối bố, hay tỏ cử chỉ nào bình vực mẹ, vì bố tôi rất nghiêm khắc. Tôi biết rằng mẹ đã phải chịu đựng nhiều sự độc đoán của bố. Mẹ đã dấu những tiếng thở dài, những giọt nước mắt ở tận cùng đáy lòng mẹ cho vui của, vui nhà, cho cái hạnh phúc gia đình mà có lẽ chỉ có bố tôi là hạnh phúc.

Tôi nhìn mẹ tôi, rồi tôi nhìn những gì đang xảy ra xung quanh tôi cho bà con bạn hữu tôi, tôi lại nhìn đến cuộc sống của tôi, của các em tôi, rồi bèn làm một màn so sánh. Ôi, thế mới biết cái giá trị của hai chữ "tự do".

Vậy thì "ơ vậy" chắc chắn sẽ sung sướng hơn, cho nên một hôm, tôi làm một buổi họp mặt bàn vuông với gia đình, rồi phán rằng, tôi muốn thành lập **HỘI ĐỘC THÂN**, các em tôi lại nhao nhao lên "Why, why and why". Tôi giải thích cho các em tôi nghe những gì mà tôi đã trình bày cùng quý vị ở trên. Thấy tôi đưa ra những lý lẽ khá hợp lý, chúng đồng ý ngay, duy chỉ có mẹ tôi là không đồng ý chút nào, những chúng tôi thuyết mãi người nghe cũng xuôi tai, thế là trụ sở **HỘI ĐỘC THÂN** được thành lập ngay từ ấy. Chúng tôi có nói quy rõ ràng, sẽ có họp mặt, sẽ có nhiều màn picnic, cắm trại v.v.,...

Vậy ai cùng quan diêm với chúng tôi thì xin thứ về địa chỉ sau đây. Quý vị không phải đóng nguyệt liêm gì cả, cũng không phân biệt nam nữ già trẻ. Hiện tại chúng tôi chỉ là cam tình viên của **AI HUU CÔNG CHÁNH** thôi (Qua Doctor Le đây), nhưng biết đâu nhờ cái hội **ĐỘC THÂN** này mà chúng tôi sẽ không còn độc thân nữa và biết đâu chúng tôi cũng không là cam tình viên của **AI HUU CÔNG CHÁNH** nữa mà là hội viên của **AI HUU CÔNG CHÁNH** hoặc **CON CỦA AI HUU CÔNG CHÁNH**. Biết đâu phải không quý vị, ừ biết đâu đây.

Mong lắm thay!

Sau đây là thành phần ban chấp hành:

Chủ tịch HĐQT : Lâm lệ Du

Phó chủ tịch : Nguyên lâm Anh Thu

Thủ Ký : Nguyên lâm Anh Tâm

Trưởng ban giao tế : Nguyên lâm Anh Trang.

Địa chỉ liên lạc:

Nguyên lâm Anh Trang

C/o Trụ sở Hội Độc Thân

8181 Fairway Court

Newark, CA 94560



Một Ái Hữu tài hoa

3) Liên xô và Trung cộng muốn Việt Nam là chư hầu mình qua trung gian một hệ thống đang tay sai dựa trên bạo lực công an. Do đó phải ngu dân.

4) Muốn thành công trong ý đồ trên quốc tế bao giờ cũng tìm cách triệt hạ tinh thần quốc gia dân tộc Việt Nam. Thế giới tự do thì trước nay vẫn chủ trương hạ bệ những thành phần quốc gia có khả năng mà thôi trong khi thế giới XHCN thì triệt hạ hết cả từ thượng vàng đến hạ cám, cái gì mà có chút tinh chất quốc gia cũng bị hủy diệt tận gốc.

Căn cứ trên năm luận cứ trên thì nhà nước XHCN Việt nam hiện tại là đồng minh quá rẻ của toàn thể thế giới để đưa dân Việt Nam vào cõi u mê ám chướng. Tài nguyên quốc gia sẽ được quốc tế khai thác để dâng về sau: Thứ hội còn ai có khả năng mà chống lại? Nước Việt Nam đang được Đảng chuyên mệnh về thời tiến sử để trở thành Đại Ngu. Càng ngu càng tốt để Thuế Ngu được tiếp tục dài dài.

Và dân Việt Nam sẽ tiếp tục ra đi theo chân anh Oanh, đi vào một phương trời khác mà danh tu Tự Do cũng như Hạnh Phúc không bao giờ bị cưỡng hiếp phũ phàng như vậy cả. Đó là thế giới của Thiên Đương Vô Ngôn...

PHÂN ỦU

Được tin trẻ AH đản anh

Cụ **LỮU THẾ ÁI**

và

Cụ Bà **LỮU THẾ ÁI**

dã tú trần tại CANADA

Ái Hữu Công Chánh xin thành thật phân ưu cùng tang quyến và cầu chúc hưởng hồn 2 cụ sớm phiêu diêu miền tiên cảnh.



Được tin thân sinh AH. Nguyên văn Tướng
vừa thất lạc tại Santa Ana, California.

AHCC xin thành thật chia buồn cùng AH Tướng
và Gia đình

Kính cầu chúc hưởng hồn cụ
sớm tiêu diêu miền tiên cảnh